

ชื่อเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผู้ศึกษาค้นคว้า	มลฤดี ศรีรักษา
ที่ปรึกษา	ดร. ละเอียด ศิลาน้อย
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
คำสำคัญ	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บทคัดย่อ

ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ที่อาศัยในเขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 426 ตัวอย่าง โดยการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า กลุ่มประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในด้านกาหนดปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการประเมินผล ด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาให้คงไว้ ตามลำดับ โดย ด้านการกำหนดปัญหานั้นได้ร่วมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดและได้ร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการของชมรมในชุมชนน้อยที่สุด สำหรับการมีส่วนร่วมในการวางแผนนั้น ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ได้ร่วมคัดเลือกแผนงานและโครงการในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมากที่สุด และได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการท่องเที่ยวในชุมชนน้อยที่สุด ลำดับต่อไป การมีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงานนั้นประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการได้ร่วมออกแรงทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีขึ้นในชุมชนมากที่สุด และได้ร่วมประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเพื่อมาพัฒนาชุมชนน้อยที่สุด สำหรับด้านการประเมินผลนั้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการได้ร่วมติดตามผลการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนมากที่สุดและได้ร่วมติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา และพัฒนาให้คงไว้ของกลุ่มประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการได้ร่วมทำตามกฎระเบียบ ที่ชุมชนกำหนดมากที่สุดและได้ร่วมสงวนรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ในสภาพเดิมน้อยที่สุด จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้มีการจัดการสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้ถ้าเขาอกอบมีระบบนิเวศที่ดีต่อไป

